

บรรยากาศการลงทุน สำหรับเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกร ในปัจจุบันค่อนข้างน้อยลงไปมาก เนื่องจากภาวะทางการเงินของผู้เลี้ยงและผู้บริโภคสุกร ไม่นิ่ง ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนจากการลงทุนค่อนข้างต่ำ ทำให้ผู้เลี้ยงสุกร บางรายต้องล้มเลิกกิจการไป และสำหรับผู้ที่ยังคงจะทำการลงทุนเพิ่มหรือลงทุนใหม่ ก็ไม่กล้าลงทุน เนื่องจากราคาสุกรมีชีวิตตกต่ำอยู่ตลอดมา อาหารสัตว์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร บางรายอาจจะต้องหยุดเลี้ยงสุกรชั่วคราว จนกว่าราคาสุกรมีชีวิตสูงขึ้นอีก ในทางตรงกันข้าม ผลตอบแทนจากการลงทุนในการจำหน่ายสุกร ทำเลดกลับสูงขึ้น โดยการผลักดันให้กับผู้บริโภคประปรายเช่นนี้ จะตกอยู่กับผู้เลี้ยงสุกร กลับตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางเป็นส่วนใหญ่

การลงทุนโดยทั่ว ๆ ไป

เมื่อมีการลงทุนที่จะกระทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเงินก็มักจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลงทุนเสมอ ถ้าหากปัจจุบันเงินแล้ว แผนการลงทุนที่ใควางเอาไว้ก็ต้องหยุดชงักงวย เพราะเงินหรือเงินทุนเป็นปัจจัยอันสำคัญในการลงทุนในทุกอย่าง ที่จะนำมาใช้จ่ายในการเลี้ยงสุกร เช่น นำไปสร้างคอก ซื้ออาหารสัตว์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ในทางปฏิบัติ เงินยังคงเป็นปัญหาสำหรับผู้เลี้ยงสุกรหลายราย ผู้เลี้ยงที่มีฐานะการเงินดี หรือผู้ที่ไม่ได้ทำอาชีพการเกษตรอย่างแท้จริง มักจะไม่ค่อยมีปัญหาทางค่านนี้ แต่ผู้เลี้ยงสุกรที่เป็นเกษตรกรอย่างแท้จริงจะมีปัญหามากที่สุด เนื่องจากการเลี้ยงสุกรต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงและจำเป็นต้องใจเกรงิตอยู่ตลอดเวลาจนกว่าสุกรจะจำหน่ายได้ เครดิทมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเลี้ยงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เครดิทในการซื้ออาหารสัตว์มาเลี้ยงสุกร ผู้เลี้ยงที่มีเครดิทดีหรือมีหลักฐานมั่นคงจะไม่มีปัญหาทางค่านนี้ แต่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า อาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่ยากจน เครดิทนั้นยอมเกิดขึ้นได้น้อยมาก การ

อาหารสัตว์จึงต้องซื้อด้วยเงินสด และถือในจำนวนน้อย ๆ เท่านั้น แต่เวลาจำหน่ายสุกรมีชีวิตผู้เลี้ยงกลัวให้เครดิตแก่พ่อค้าคนกลางบางคน เพราะการซื้อสุกรทั้งตัวนั้นต้องอาศัยเงินก่อนมากพอสมควร วิธีการชำระเงินนั้นจะทำการจ่ายเมื่อได้นำสุกรไปฆ่าและและขายปลีกได้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่จะนำเงินไปลงทุนในการดำเนินงานต่อ ๆ ไปของผู้เลี้ยงต้องหยุดงักชั่วคราว ทำให้หมดลืงของผู้เลี้ยงตกต่ำลงไปอีก เหตุการณ์เช่นนี้มักจะเกิดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวนเอยตัว ส่วนผู้เลี้ยงที่มีจำนวนมาก ๆ ทั่ว มักจะใช้เครดิตมากทั้งทางด้านการเลี้ยง และการจำหน่าย เนื่องจากต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง

ดังนั้นความแตกต่างในฐานะของกิจการขนาดเล็ก (กรัวเรือน) และขนาดใหญ่ (ฟาร์ม) มีดังนี้

ขนาดเล็ก :

เงินสด	/ เงินสด	เงินสด
ผู้เลี้ยง	ลงทุน	เครดิต
		อาหารสัตว์
		เครดิต
		ขาย

ขนาดใหญ่ :

เงินสด	เงินสด	เงินสด
ผู้เลี้ยง	ลงทุน	เครดิต
		อาหารสัตว์
		เครดิต
		ขาย

เงินสด = ใช้เงินสดมาก เครดิต = ใช้เครดิตมาก

เงินสด = ใช้เงินสดน้อย เครดิต = ใช้เครดิตน้อย

จะเห็นได้ว่า การลงทุนครั้งแรกในการเลี้ยงสุกร ของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยเงินสดก่อนหนึ่งไว้สำหรับซื้อพันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการขนาดเล็ก

แหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างบนว่า การเลี้ยงสุกรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาของการเลี้ยง ผู้เลี้ยงจึงต้องมีแหล่งพึ่งพาอาศัยทางการเงิน

ไม่จากบุคคลใดก็บุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของรัฐ เพื่อที่จะทำให้การ
ค่าเงินการเลี้ยงดูบุตรและตลอดไป แหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนของเกษตรกรนั้น
พอจะแจกแจงออกได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ คือ

๑. จากบุคคลธรรมดา
๒. จากการกู้ยืมธนาคารพาณิชย์
๓. จากการกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๔. จากธนาคารแห่งประเทศไทย

การกู้ยืมจากบุคคลธรรมดา

จะกระทำกันในหมู่เกษตรกรที่อยู่ในฐานะค่อนข้างยากจน และทำการเลี้ยง
สุกรในจำนวนน้อย เกษตรกรในประเภทนี้จะยืมเงินจากญาติ พี่น้อง และเพื่อนบ้าน หรือ
จากการเล่นแชร์ เป็นต้น เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงสุกรต่อไป การชักชวน
ทางด้านการเงินก็เกิดขึ้นเนื่องมาจากมีความจำเป็นทางด้านรายจ่ายด้านอื่น ๆ เช่น ค่า-
เล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็นต้น บางครั้งเกษตรกรประเภทนี้จะ
ทำการขายสุกรบางส่วนออกไปก่อน เพื่อให้ได้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอื่น ๆ
อีกต่อไป มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความเดือดร้อนในครอบครัวได้

การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์

เกษตรกรผู้ทำการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นั้น มักจะเป็นเกษตรกรที่มีฐานะ
ทางการเงินดีพอที่จะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาค้ำประกันกับธนาคารได้ เช่น ที่ดิน เงินฝาก
 เป็นต้น เพราะในการกู้ยืมเงินธนาคาร ธนาคารมักจะเน้นถึงหลักทรัพย์มาค้ำประกัน เพื่อ
ลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการกู้ยืมได้ แต่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
นั้น ค่อนข้างจะยากจน การเน้นถึงหลักทรัพย์มากเกินไปจะทำให้ธนาคารกลายเป็นโรงรับ
จำนำไป เพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ที่จะทำการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ควรมีหลักทรัพย์หรือ
บุคคลค้ำประกันเพียงพอกับความต้องการของธนาคาร จึงจะกู้ยืมได้

การกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ชกส.)

ส่วนมากจะกระทำกันโดยผ่านสหกรณ์เกษตร ต่อจากนั้นก็กระจายไปยังสมาชิกเกษตรกรที่มีความจำเป็นทางการเงิน ส่วนวิธีการให้กู้เป็นรายบุคคลนั้นทาง ชกส. ไม่ค่อยจะให้กู้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง วิธีที่จะลดความเสี่ยงลงได้ก็คือปล่อยให้กู้กับสหกรณ์ แล้วให้สมาชิกเข้าค้ำประกันเงินกู้นั้น ๆ ในระยะเวลาตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๒๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ชกส. ได้ปล่อยเงินกู้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในเขตอำเภอภาคใต้อรวมทั้งสิ้น ๓๓๕ ราย ในวงเงิน ๖,๔๕๑,๐๐๐ บาท ส่วนโครงการระยะยาว เช่น สร้างคอกซื้อที่ดิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘ แสนกว่าบาท เมื่อเทียบกับการปล่อยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดในอำเภอภาคใหญ่ นับว่ายังน้อยเกินไป ทั้งนี้เนื่องจาก ชกส. สามารถระดมเงินออมจากประชาชนได้น้อยกว่าธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ นั้นเอง อัตราหนี้สูญที่เกิดขึ้นจากการปล่อยเงินกู้ยังอยู่ในอัตราค่าคือร้อยละ ๑ เนื่องจากต้องเป็นสมาชิกธนาคารและมีสมาชิกค้ำประกันเพียงพอ

การกู้ยืมจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เช่นกัน โดยผ่านธนาคารพาณิชย์ การให้การกู้ยืมนั้นจะเป็นการให้กู้ยืมทางอ้อมมากกว่าทางตรง คือให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้กับสหกรณ์เกษตร ต่อจากนั้นก็ปล่อยให้กู้กับสมาชิกเกษตรกร ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดอัตราส่วนของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จะต้องปล่อยให้กับเกษตรกรในท้องที่ ๆ ธนาคารตั้งอยู่ มิฉะนั้นแล้วจะผิดต่อกฎระเบียบของธนาคาร ในทางปฏิบัติการปล่อยเงินกู้ด้วยวิธีนี้ธนาคารพาณิชย์มักจะกระทำได้ไม่เต็มเป้าหมายที่วางไว้ เพราะเกษตรกรในท้องถิ่นมีความเสี่ยงสูง

สภาพปัญหาการกู้ยืมเงินของผู้เลี้ยงสุกร

สถานการณ์ที่แท้จริงของเกษตรกรนั้นย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ส่วนใหญ่ยากจน จึงยอมเป็นการยากที่จะไปกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นหรือจากสถาบันการเงิน และยังไปกว่านั้น

อาชีพในกลุ่มเกมตรรกะ ค่ายกับเองยังแบ่งออกเป็น ๒ - ๓ ระดับค่ายกับดังนี้

ยากจนมาก

ยากจนปานกลาง

ยากจนน้อย

ยากจนมาก อาจะหมายถึง ไม่มีหลักทรัพย์เป็นของตนเองเลย อาศัยที่กินของคนอื่นหรือเช่าเขาอยู่อาศัย

ยากจนปานกลาง อาจะหมายถึง มีหลักทรัพย์น้อย ในขณะที่เดียวกับรายได้
น้อย

ยากจนน้อย อาจะหมายถึง มีหลักทรัพย์มากพอฐานะ และรายได้มากพอ
ฐานะเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ความยากจนเหล่านี้เป็นปัญหาพื้นฐานในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายแรกและรายที่สองจะมีปัญหา เนื่องจากความมั่นคงของตนเองไม่มีอะไรยึดเป็นหลักประกันในการกรองซื้อไฟค้ำแน่นอน จึงอาจจะเกิดความเสียดังแก่ธนาคารในลูกค้าประเภทนี้ ส่วนประเภทสุดท้ายนั้นจะมีปัญหาน้อย สามารถกู้ยืมได้ไม่ยากนัก เพราะธนาคารส่วนใหญ่เน้นหลักประกันค้ำประกันเป็นฐานอย่างหนึ่งในการกู้ยืมเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้เนื่องจากการปล่อยเงินกู้ของธนาคารนั้น ต้องเป็นไปตามหลักการ ซึ่งหลักการนี้ธนาคารจะนำไปพิจารณาแก่เกษตรกรเป็นรายบุคคลไป คือ

๑. วัตถุประสงค์ (Purpose)
๒. ความสามารถในการชำระหนี้ (Payment)
๓. หลักประกัน (Protection)

หรือเราจะเรียกหลักการทั้งสามนี้ว่า 3 P's ซึ่งหลักการทั้งสามข้อนี้ ธนาคารจะนำมาใช้เพียงบางข้อเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นทุกครั้งทีเกษตรกรเข้าไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร ธนาคารก็จะตั้งหลักการดังกล่าวข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการปล่อยเงินกู้

วัตถุประสงค์ (Purpose) จะเป็นคำถามแรกที่ธนาคารจะต้องถาม เพราะถ้าเกษตรกรนำเงินที่กู้ยืมจากธนาคารไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะทำให้เกิดความเสี่ยง เช่นนำไปใช้ส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร ทำให้ไม่เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน คือกำไร เพราะธนาคารต้องการให้เกษตรกรชำระหนี้จากกำไรจากการขายผลผลิตที่ได้ มีใช้จากรายได้ทางค่านอื่น ในทางปฏิบัติวัตถุประสงค์หลักที่แท้จริงก็คือ นำไปซื้อพันธุ์สุกร ขยายคอก ซื้ออาหารสัตว์ ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นต้น

ความสามารถในการชำระหนี้ (Payment) การเลี้ยงสุกรนั้นต้องอาศัยเงินทุนหมุนเวียนสูง ผู้เลี้ยงสุกรนั้นไม่เพียงแต่เป็นหนี้ธนาคาร เท่านั้น แต่ต้องเป็นหนี้รายขายอาหารสัตว์อีกด้วย รายได้ที่ผู้เลี้ยงได้รับถึงแม้จะเป็นก้อนใหญ่ก็ตาม แต่ต้องจ่ายออกไปในจำนวนมากด้วย เมื่อคำนวณออกมาเป็นตัวเลขแล้วผู้เลี้ยงบางรายถึงกับขาดทุนและไม่สามารถชำระหนี้ได้ วิธีที่ธนาคารวัดความสามารถในการชำระหนี้ของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรได้ก็คือโดยการดูประวัติการชำระหนี้ในอดีตว่าสม่ำเสมอหรือไม่ เพราะอดีตย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินการ ของเกษตรกรได้ แต่ถ้าผู้เลี้ยงเป็นคนขยันขันแข็งมีความรู้ทางการเลี้ยงหรือเอาใจใส่ในการเลี้ยงเป็นอย่างดี ความสามารถในการชำระหนี้ ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดี

หลักประกัน ในการใช้หลักประกัน ผู้เลี้ยงจะมีปัญหามากที่สุด ถ้าเขาเหล่านั้นไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันในการกู้ยืมเงิน สินทรัพย์ในหนี้ได้แก่ ที่ดิน สัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งที่ดินนั้นผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรก็พอมีบ้าง แต่อย่างน้อย และส่วนใหญ่ก็คงจะไม่นำไปค้ำประกัน หลักประกันอีกวิธีหนึ่งก็คือ บุคคลค้ำประกัน ซึ่งการใช้บุคคลค้ำประกันนี้ มักจะกระทำกันในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งต้องพวกพิงไปถึงตำแหน่งงานที่ทำ และความมั่นคงของรายได้ของบุคคลนั้น ๆ ด้วย ดังนั้นยอมเป็นการยากแก่เกษตรกรที่จะรู้จักหรือคุ้นเคยสนิทสนมกับบุคคลประเภทนี้ได้ หรือจะนำบุคคลประเภทนี้เข้ามาค้ำประกัน เพราะผู้ที่จะค้ำประกันมักจะทราบถึงรายได้ของเกษตรกรที่อยู่แล้ว จึงไม่กล้าเสี่ยงในวิธีการดังกล่าว

สำหรับการค้าประกันของ ชกส. นั้น มักจะไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่มของสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร เข้า เป็นบุคคลค้าประกันร่วมกัน และจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารด้วย ดังนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นย่อมมีน้อย

ต้นทุนการ เลี้ยงสุกร

ในการ เลี้ยงสุกร ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ มักจะไม่ค่อยคำนึงถึงต้นทุนที่ไ้ไ้ไปใช้จ่าย ในการ เลี้ยงสุกร อาจเป็นเพราะว่าผู้เลี้ยงไม่สนใจในการ เก็บข้อมูลทางการ เงินก็เห็นจะว่าไ้ไ้ แต่เมื่อคำนวณออกมาเป็นตัวเลขแล้ว ผลตอบแทนจากการลงทุนจะออกมาเห็นไ้ชัดเจนและตัวเลขนี้เองจะช่วยแก้ปัญหาในการ คัดลึนใจในการ เลี้ยงต่อไปไ้ไ้ว่า เมื่อไรควรเพิ่มผลผลิต ถ้าเพิ่ม ๆ ไ้ไ้ไร ถ้าลด ๆ ไ้ไ้ไร จะทำให้ผู้เลี้ยงควบคุมการ เลี้ยงไ้ไ้เป็นอย่งดี และเป็นประโยชน์ในการ กู้ว่าการ คำนึงงานนั้นไ้ไ้ไ้ไร หรือขาดทุน ถ้าขาดทุน ๆ ไ้ไ้ไร และถ้าไ้ไ้ไร ๆ ไ้ไ้ไร เหล่านี้ไ้ไ้เป็นต้น

ขั้นตอนในการ คำนวณนั้นค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่มาช และผู้เลี้ยงจะต้องติดตาม เก็บข้อมูลตัวเลขเหล่านี้โดยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มค่นเลี้ยงจนถึงการ ออกจำหน่าย มิฉะนั้นแล้วจะทำให้การ คำนวณผิดพลาดจากความเป็นจริง ตัวอย่างที่จะนำมาแสดงให้ เห็นในที่นี้ไ้ไ้ไ้ไ้มาจากต้นทุนการ เลี้ยงสุกร ของผู้เลี้ยงและฟาร์มในเขตอำเภอ หากใหญ่ ไ้ไ้ไ้ไ้

เฉลี่ยต้นทุนการ เลี้ยงสุกร ชุน ๑ ตัว น.น. ๑๑๐ ก.ก.

โดยการ ซื้อลูกสุกร ชุนและอาหารสำเร็จรูปมาเลี้ยงใช้เวลากการ เลี้ยง ๑๒๘ วัน

๑) การ เลี้ยง	ใช้อาหาร	ตามโปรแกรมของผู้เลี้ยง
ระยะหยานม	๑๐ - ๑๕ ก.ก.	กินอาหาร เมื่ก ๒๐.๕ ฉ.ก.๗ละ๗ บาท ๑๔๓.๕๐บาท
ระยะ	๑๕ - ๓๐ ก.ก.	" ผสม ๒๐.๕ ก.ก.๗ละ๖ " ๓๖๓.๐๐ "
ระยะ	๓๐ - ๖๐ ก.ก.	" ผสม ๑๑๔.๐ ก.ก.๗ละ๕.๕๐ " ๖๒๗.๐๐ "

ระยะ ๖๐ - ๑๐๐ ก.ก. ดินอาหารผสม ๑๕๔.๐ ก.ก. ละ ๕ บาท ๗๖๐ บาท
 รวมน้ำหนักอาหารที่ใช้ ๓๕๓.๐ ก.ก. เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๘.๕๐ บ.

๒) ค่าลูกสุกร
 ค่าลูกสุกร น้ำหนัก ๑๐ - ๑๕ ก.ก. ราคาตัวละ ๗๐๐ บาท
 ค่าสูญเสีย (จนโคขาย) เฉลี่ย ๕ % " ๕๐ บาท
 รวมค่าลูกสุกร - ค่าสูญเสีย ๗๕๐ บาท

๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ค่ายาปฏิชีวนะ, ค่าวัคซีน, ค่ายาถ่ายพยาธิ
 ค่ากอนตัวผู้ ๕๐ บาท
 ค่าแรงงานเลี้ยงดู ๕๐ บาท
 ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ๒๐ บาท
 ค่าเสื่อมอุปกรณ์, โรงเรือน ๖๐ บาท
 ค่าดอกเบี้ยการลงทุน ๑๕ % ต่อปี โรงเรือน ๓๘ บาท
 ค่าลูกหมู ๕๑ บาท
 ค่าภาษีต่าง ๆ ๒๐ บาท
๒๖๔ บาท

๔) ข้อสรุป
 ยกยอดมาจากค่าอาหาร ๓๕๓.๐ ก.ก. เป็นเงิน ๑,๕๒๘.๕๐ บ.
 ยกยอดมาจากค่าลูกสุกร, ค่าสูญเสีย เป็นเงิน ๗๕๐ บาท
 ยกยอดมาจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน ๒๖๔ บาท
 รวมต้นทุนการเลี้ยงสุกรขุน ๑๑๐ ก.ก. เป็นเงิน ๒,๕๔๒.๕๐ บ.

๕) กำไรหรือขาดทุน

ขายสุกรมี่ชีวิตให้แกพอคา น.น. ๑๑๐ ก.ก. ๗ละ ๒๓ บาท	๒,๕๓๐ บาท
ทุนทุนการ เลี้ยงสุกร ๑ ตัว น.น. ๑๑๐ ก.ก.	<u>๒,๕๓๐.๕๐</u> บาท
ผู้เลี้ยงสุกรใช้เวลา ๑๖๘ วัน มีกำไร/ขาดทุน ตัวละ	<u>๕๒๖.๕๐</u> บาท
เฉลี่ยผู้เลี้ยงสุกรจะมีกำไร/ขาดทุน วันละ	<u>๕๒๖.๕๐</u> ๑๖๘ ๒.๖๓บาท

หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพราะราคาอาหารสัตว์และค่าใช้จายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ราคาสุกรมี่ชีวิตมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นเกษตรกรจะมีกำไร/ตัวละลดน้อยลงตามลำดับ

ตัวเลขทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงต่อความเป็นจริง ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าเมื่อคิดรายรับและรายจ่ายของเกษตรกรแล้ว ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำมาก การที่จะเลี้ยงสุกรเพียง ๕ - ๑๐ ตัวในครอบครัวของเกษตรกรนั้น ย่อมไม่มีผลกระทบต่อรายได้แน่นอน เกษตรกรจำต้องเลี้ยงในจำนวนที่มากถึงจะมีรายได้เพิ่ม เช่น ๑๐๐ - ๒๐๐ ตัว เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติย่อมเป็นไปได้ยาก ถ้าเกษตรกรคน ๆ นั้นไม่มีฐานะทางการเงินดีพอเพราะการเลี้ยงสุกรมาก ๆ นั้น ค่าใช้จายสูงและเงินทุนหมุนเวียนต้องสูงด้วย ปัญหาที่ตามมาก็คือ ปัญหาทางการเงิน ซึ่งเกษตรกรจะหาแหล่งกู้เงินนั้นยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด เช่น จำกัดในหลักทรัพย์ จำกัดในสิทธิ จำกัดในฐานะของเกษตรกร และจำกัดในขีดความสามารถ เป็นต้น

ต้นทุนการ เลี้ยงสุกร ของฟาร์มเกษตรกร

สำหรับการ เลี้ยงสุกร ในลักษณะที่เป็นฟาร์มนั้น ย่อมแตกต่างไปจากบุคคลคนเดียวแน่นอน คือ ในเรื่องของกรการค้าเนินการ การลงทุน การจำหน่าย การเงิน เป็นต้น ฟาร์มเหล่านี้มักจะได้การสนับสนุนจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ พ่อค้าคนกลาง เป็นต้น ส่วนใหญ่ของ

ฟาร์ม ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการส่งออกเท่านั้น ดังนั้น การดำเนินงานจึงมีขั้นตอน การคิดต้นทุน การเลี้ยงในลักษณะที่เป็นธุรกิจ คือ ลดต้นทุนการใช้จ่าย (Minimize Cost) และ เอากำไรมาาก ๆ (Maximize Profits) ฟาร์มเหล่านี้ได้กระจายรายจ่าย อยู่รอบนอกเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เพราะต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก มีการเลี้ยงสุกร จำนวนตั้งแต่ ๑๐๐ - ๓๐๐ ตัวเป็นอย่างต่ำ และการเลี้ยงของเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนและภายใต้การควบคุมของบริษัททั้งทางคานอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ ตลอดจน เงินทุนหมุนเวียน ผู้เลี้ยงในประเทนี้ จะได้ผลตอบแทนในรูปของค่าจ้าง คือ จ้างบริษัทเลี้ยงสุกรนั่นเอง ดังนั้นการคิดต้นทุนจึงแตกต่างไปจากบุคคลธรรมดา ดังนี้คือ

รายงานผลการ เลี้ยงสุกร ชนิด ๑

ปี.ย. - ค.ค. ๒๕

ลูกหมูเข้า เล้า	๒/๖/๕๑	จำนวน	๗๕	ตัว
	๘/๗/๕๑	"	๓๕	ตัว
		รวมทั้งสิ้น	<u>๑๐๘</u>	ตัว
ลูกหมูออก	๒๓/๘/๕๑	จำนวน	๕๑	ตัว
	๒๑/๑๐/๕๑	"	๕๖	ตัว
		รวมทั้งสิ้น	<u>๑๐๗</u>	ตัว

<u>อาหาร</u> :	๕๕๒	จำนวน	๑๑๕	ถุง
	๕๕๓	"	๔๑๓	ถุง
	๕๕๔	"	๒๔๑	ถุง
	๕๕๕	"	๒๓๘.๑๘	ถุง
	๖๕๘	"	<u>๑</u>	ถุง
รวมอาหารทั้งสิ้น			<u>๑,๐๐๘.๑๘</u>	ถุง

กาจาง : ลูกหมูเข้า ๑๐๘ ตัว ตาย ๑ ตัว
 จำนวนหมูกักกาจาง ๑๐๗ ตัว กาจาง ตัวละ ๒๐๐ บาท
กาจาง ๒๐๐ + ๑๐๗ = ๒๑,๔๐๐ บาท
บวก โบนัส* ๑๘๖ บาท
๒๑,๕๘๖ บาท

*รายละเอียดโบนัส

หมูตายได้ไม่เกิน ๑.๕๐ %
 กัดเป็นจำนวนตัว ๑.๖๒ ตัว
 หมูตายจริง ๑ ตัว
 จำนวนที่ติดค่าโบนัส .๖๒ ตัว
 อัตราค่าโบนัส ๓๐๐ บาทต่อหมู ๑ ตัว
 โบนัสจ่ายแก่เกษตรกร ๑๘๖ บาท

วิธีการคิด :

หมู ๑๐๐ ตัว ตายได้ไม่เกิน • ๑.๕๐ ตัว
 หมู ๑๐๘ ตัว " = $\frac{๑.๕๐ + ๑๐๘}{๑๐๐} = ๑.๖๒$ ตัว
 ∴ หมู ๑ ตัวจะได้โบนัส = ๑.๖๒ ตัว - ๑ ตัว = .๖๒ ตัว
 ตัวละ ๓๐๐บาท = .๖๒ ตัว + ๓๐๐ บาท = ๑๘๖ บาท

รายละเอียดต้นทุนหมู

ต้นทุนลูกหมู ๑๕๕,๐๐๘.๕๑ บาท
 อาหาร ๑๕๖,๓๕๖.๘๐ บาท
 ยาสัตว์ ๓,๕๒๔.๕๐ บาท
๓๕๔,๙๘๙.๘๑ บาท

จำนวนหมูทั้งหมด ๑๐๘ ตัว
 ๒
 ๓
 ๔
 ๕
 ๖
 ๗
 ๘
 ๙
 ๑๐
 ๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐
 ๑๐๑
 ๑๐๒
 ๑๐๓
 ๑๐๔
 ๑๐๕
 ๑๐๖
 ๑๐๗
 ๑๐๘
 ๑๐๙
 ๑๑๐
 ๑๑๑
 ๑๑๒
 ๑๑๓
 ๑๑๔
 ๑๑๕
 ๑๑๖
 ๑๑๗
 ๑๑๘
 ๑๑๙
 ๑๒๐
 ๑๒๑
 ๑๒๒
 ๑๒๓
 ๑๒๔
 ๑๒๕
 ๑๒๖
 ๑๒๗
 ๑๒๘
 ๑๒๙
 ๑๓๐
 ๑๓๑
 ๑๓๒
 ๑๓๓
 ๑๓๔
 ๑๓๕
 ๑๓๖
 ๑๓๗
 ๑๓๘
 ๑๓๙
 ๑๔๐
 ๑๔๑
 ๑๔๒
 ๑๔๓
 ๑๔๔
 ๑๔๕
 ๑๔๖
 ๑๔๗
 ๑๔๘
 ๑๔๙
 ๑๕๐
 ๑๕๑
 ๑๕๒
 ๑๕๓
 ๑๕๔
 ๑๕๕
 ๑๕๖
 ๑๕๗
 ๑๕๘
 ๑๕๙
 ๑๖๐
 ๑๖๑
 ๑๖๒
 ๑๖๓
 ๑๖๔
 ๑๖๕
 ๑๖๖
 ๑๖๗
 ๑๖๘
 ๑๖๙
 ๑๗๐
 ๑๗๑
 ๑๗๒
 ๑๗๓
 ๑๗๔
 ๑๗๕
 ๑๗๖
 ๑๗๗
 ๑๗๘
 ๑๗๙
 ๑๘๐
 ๑๘๑
 ๑๘๒
 ๑๘๓
 ๑๘๔
 ๑๘๕
 ๑๘๖
 ๑๘๗
 ๑๘๘
 ๑๘๙
 ๑๙๐
 ๑๙๑
 ๑๙๒
 ๑๙๓
 ๑๙๔
 ๑๙๕
 ๑๙๖
 ๑๙๗
 ๑๙๘
 ๑๙๙
 ๒๐๐
 ๒๐๑
 ๒๐๒
 ๒๐๓
 ๒๐๔
 ๒๐๕
 ๒๐๖
 ๒๐๗
 ๒๐๘
 ๒๐๙
 ๒๑๐
 ๒๑๑
 ๒๑๒
 ๒๑๓
 ๒๑๔
 ๒๑๕
 ๒๑๖
 ๒๑๗
 ๒๑๘
 ๒๑๙
 ๒๒๐
 ๒๒๑
 ๒๒๒
 ๒๒๓
 ๒๒๔
 ๒๒๕
 ๒๒๖
 ๒๒๗
 ๒๒๘
 ๒๒๙
 ๒๓๐
 ๒๓๑
 ๒๓๒
 ๒๓๓
 ๒๓๔
 ๒๓๕
 ๒๓๖
 ๒๓๗
 ๒๓๘
 ๒๓๙
 ๒๔๐
 ๒๔๑
 ๒๔๒
 ๒๔๓
 ๒๔๔
 ๒๔๕
 ๒๔๖
 ๒๔๗
 ๒๔๘
 ๒๔๙
 ๒๕๐
 ๒๕๑
 ๒๕๒
 ๒๕๓
 ๒๕๔
 ๒๕๕
 ๒๕๖
 ๒๕๗
 ๒๕๘
 ๒๕๙
 ๒๖๐
 ๒๖๑
 ๒๖๒
 ๒๖๓
 ๒๖๔
 ๒๖๕
 ๒๖๖
 ๒๖๗
 ๒๖๘
 ๒๖๙
 ๒๗๐
 ๒๗๑
 ๒๗๒
 ๒๗๓
 ๒๗๔
 ๒๗๕
 ๒๗๖
 ๒๗๗
 ๒๗๘
 ๒๗๙
 ๒๘๐
 ๒๘๑
 ๒๘๒
 ๒๘๓
 ๒๘๔
 ๒๘๕
 ๒๘๖
 ๒๘๗
 ๒๘๘
 ๒๘๙
 ๒๙๐
 ๒๙๑
 ๒๙๒
 ๒๙๓
 ๒๙๔
 ๒๙๕
 ๒๙๖
 ๒๙๗
 ๒๙๘
 ๒๙๙
 ๓๐๐
 ๓๐๑
 ๓๐๒
 ๓๐๓
 ๓๐๔
 ๓๐๕
 ๓๐๖
 ๓๐๗
 ๓๐๘
 ๓๐๙
 ๓๑๐
 ๓๑๑
 ๓๑๒
 ๓๑๓
 ๓๑๔
 ๓๑๕
 ๓๑๖
 ๓๑๗
 ๓๑๘
 ๓๑๙
 ๓๒๐
 ๓๒๑
 ๓๒๒
 ๓๒๓
 ๓๒๔
 ๓๒๕
 ๓๒๖
 ๓๒๗
 ๓๒๘
 ๓๒๙
 ๓๓๐
 ๓๓๑
 ๓๓๒
 ๓๓๓
 ๓๓๔
 ๓๓๕
 ๓๓๖
 ๓๓๗
 ๓๓๘
 ๓๓๙
 ๓๔๐
 ๓๔๑
 ๓๔๒
 ๓๔๓
 ๓๔๔
 ๓๔๕
 ๓๔๖
 ๓๔๗
 ๓๔๘
 ๓๔๙
 ๓๕๐
 ๓๕๑
 ๓๕๒
 ๓๕๓
 ๓๕๔
 ๓๕๕
 ๓๕๖
 ๓๕๗
 ๓๕๘
 ๓๕๙
 ๓๖๐
 ๓๖๑
 ๓๖๒
 ๓๖๓
 ๓๖๔
 ๓๖๕
 ๓๖๖
 ๓๖๗
 ๓๖๘
 ๓๖๙
 ๓๗๐
 ๓๗๑
 ๓๗๒
 ๓๗๓
 ๓๗๔
 ๓๗๕
 ๓๗๖
 ๓๗๗
 ๓๗๘
 ๓๗๙
 ๓๘๐
 ๓๘๑
 ๓๘๒
 ๓๘๓
 ๓๘๔
 ๓๘๕
 ๓๘๖
 ๓๘๗
 ๓๘๘
 ๓๘๙
 ๓๙๐
 ๓๙๑
 ๓๙๒
 ๓๙๓
 ๓๙๔
 ๓๙๕
 ๓๙๖
 ๓๙๗
 ๓๙๘
 ๓๙๙
 ๔๐๐
 ๔๐๑
 ๔๐๒
 ๔๐๓
 ๔๐๔
 ๔๐๕
 ๔๐๖
 ๔๐๗
 ๔๐๘
 ๔๐๙
 ๔๑๐
 ๔๑๑
 ๔๑๒
 ๔๑๓
 ๔๑๔
 ๔๑๕
 ๔๑๖
 ๔๑๗
 ๔๑๘
 ๔๑๙
 ๔๒๐
 ๔๒๑
 ๔๒๒
 ๔๒๓
 ๔๒๔
 ๔๒๕
 ๔๒๖
 ๔๒๗
 ๔๒๘
 ๔๒๙
 ๔๓๐
 ๔๓๑
 ๔๓๒
 ๔๓๓
 ๔๓๔
 ๔๓๕
 ๔๓๖
 ๔๓๗
 ๔๓๘
 ๔๓๙
 ๔๔๐
 ๔๔๑
 ๔๔๒
 ๔๔๓
 ๔๔๔
 ๔๔๕
 ๔๔๖
 ๔๔๗
 ๔๔๘
 ๔๔๙
 ๔๕๐
 ๔๕๑
 ๔๕๒
 ๔๕๓
 ๔๕๔
 ๔๕๕
 ๔๕๖
 ๔๕๗
 ๔๕๘
 ๔๕๙
 ๔๖๐
 ๔๖๑
 ๔๖๒
 ๔๖๓
 ๔๖๔
 ๔๖๕
 ๔๖๖
 ๔๖๗
 ๔๖๘
 ๔๖๙
 ๔๗๐
 ๔๗๑
 ๔๗๒
 ๔๗๓
 ๔๗๔
 ๔๗๕
 ๔๗๖
 ๔๗๗
 ๔๗๘
 ๔๗๙
 ๔๘๐
 ๔๘๑
 ๔๘๒
 ๔๘๓
 ๔๘๔
 ๔๘๕
 ๔๘๖
 ๔๘๗
 ๔๘๘
 ๔๘๙
 ๔๙๐
 ๔๙๑
 ๔๙๒
 ๔๙๓
 ๔๙๔
 ๔๙๕
 ๔๙๖
 ๔๙๗
 ๔๙๘
 ๔๙๙
 ๕๐๐

จำนวนหมูทั้งหมด ๑๐๘ ตัว
 ๒
 ๓
 ๔
 ๕
 ๖
 ๗
 ๘
 ๙
 ๑๐
 ๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐
 ๑๐๑
 ๑๐๒
 ๑๐๓
 ๑๐๔
 ๑๐๕
 ๑๐๖
 ๑๐๗
 ๑๐๘
 ๑๐๙
 ๑๑๐
 ๑๑๑
 ๑๑๒
 ๑๑๓
 ๑๑๔
 ๑๑๕
 ๑๑๖
 ๑๑๗
 ๑๑๘
 ๑๑๙
 ๑๒๐
 ๑๒๑
 ๑๒๒
 ๑๒๓
 ๑๒๔
 ๑๒๕
 ๑๒๖
 ๑๒๗
 ๑๒๘
 ๑๒๙
 ๑๓๐
 ๑๓๑
 ๑๓๒
 ๑๓๓
 ๑๓๔
 ๑๓๕
 ๑๓๖
 ๑๓๗
 ๑๓๘
 ๑๓๙
 ๑๔๐
 ๑๔๑
 ๑๔๒
 ๑๔๓
 ๑๔๔
 ๑๔๕
 ๑๔๖
 ๑๔๗
 ๑๔๘
 ๑๔๙
 ๑๕๐
 ๑๕๑
 ๑๕๒
 ๑๕๓
 ๑๕๔
 ๑๕๕
 ๑๕๖
 ๑๕๗
 ๑๕๘
 ๑๕๙
 ๑๖๐
 ๑๖๑
 ๑๖๒
 ๑๖๓
 ๑๖๔
 ๑๖๕
 ๑๖๖
 ๑๖๗
 ๑๖๘
 ๑๖๙
 ๑๗๐
 ๑๗๑
 ๑๗๒
 ๑๗๓
 ๑๗๔
 ๑๗๕
 ๑๗๖
 ๑๗๗
 ๑๗๘
 ๑๗๙
 ๑๘๐
 ๑๘๑
 ๑๘๒
 ๑๘๓
 ๑๘๔
 ๑๘๕
 ๑๘๖
 ๑๘๗
 ๑๘๘
 ๑๘๙
 ๑๙๐
 ๑๙๑
 ๑๙๒
 ๑๙๓
 ๑๙๔
 ๑๙๕
 ๑๙๖
 ๑๙๗
 ๑๙๘
 ๑๙๙
 ๒๐๐

ตารางหาค่าเฉลี่ยของสุกรต่อตัวที่เลี้ยง

ลำดับที่	อัตราส่วน โดยเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยต่อตัว บาท/สค.
ต้นทุน	<u>ต้นทุนทั้งหมด</u> ๓๕๙,๒๘๐.๗๑ จำนวนสุกร ๑๐๗	๓,๓๕๗.๗๖
ยอดขาย	<u>ยอดขาย</u> ๓๘๐,๒๘๐ จำนวนสุกร ๑๐๗	๓,๕๕๔
กำไรต่อตัว	ยอดขาย - รายจ่าย ๓,๕๕๔ - ๓,๓๕๗.๗๖	๑๙๖.๒๙๔
ค่าอาหาร	<u>ค่าอาหารทั้งหมด</u> ๑๕๖,๓๔๖.๘๐ จำนวนสุกร ๑๐๗	๑,๔๖๑.๑๘
ยาสัตว์	<u>ค้ายาทั้งหมด</u> ๓,๘๖๔.๕๐ จำนวนสุกร ๑๐๗	๓๖.๖๘
ค่าจ้างเกษตรกร	<u>ค่าจ้างทั้งหมด</u> ๒๑,๕๘๖ จำนวนสุกร ๑๐๗	๒๐๑.๗๔
ต้นทุนลูกสุกร	<u>ราคาลูกสุกร</u> ๑๕๙,๐๐๙.๔๑ จำนวนสุกร ๑๐๘	๑,๔๘๒.๖๘

ค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า ในการเลี้ยงสุกร เงินทุนที่จะต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุกรมากที่สุดก็คือ ค่าใช้จ่ายในค่านอาหาร และค่าพันธุ์สุกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุกรที่กำลังเจริญเติบโตและอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๔-๕ เดือนแล้ว ค่าใช้จ่ายทางค่านอาหารจะทวีคูณมากขึ้น เพราะการให้อาหารจะเพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลา ๑ - ๓ เดือน ในปริมาณที่ผู้เลี้ยงต้องการ